



# ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ลงชิง 6 วัน 5 คืน เรือสำราญสุดหรู ระดับ 5 ดาว PRESIDENT CRUISE



## บริการพิเศษจากเรือสำราญหรู

- ☺ แผนกต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี พร้อมด้วยการเช็คอินและเช็คเอาท์ที่รวดเร็ว
- ☺ บริการจัดโซนที่นั่ง VIP และจองที่นั่งไว้ให้ล่วงหน้า เมื่อมีการแสดงพิเศษบนเรือ
- ☺ ฟรี!! เพลิดเพลินกับการใช้ห้องอบซาวน่าฟรีได้ตลอดการพักผ่อนบนเรือ
- ☺ บนเรือ มีสระว่ายน้ำในร่ม ให้บริการฟรี สามารถว่ายน้ำได้ตามอัชฌาศัย
- ☺ บริการรถรับ-ส่งไปท่าเรือเหมาผิงตรง โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถและขนย้ายสัมภาระอีกรอบ
- ☺ พิเศษเมื่อเรือเข้าเขตพื้นที่เขตควบคุมเรือสำราญ น้ำหนัก 1 หมื่นตัน ท่านสามารถเยี่ยมชมการดำเนินการขับเรือในห้องขับเรือกัปตัน เพื่อเข้าใจเคล็ดลับการขับเรือสำราญ

กำหนดการเดินทาง

เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

( 6 วัน 5 คืน )

**วันแรก** **สนามบินดอนเมือง – จงซิง – ศาลาประชาม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – หงหยาดัง**

- 04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
- 06.20 น. นำท่านเห็นฟ้าสู่ เมืองจงซิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
- 10.20 น. ถึง **มหานครจงซิง** เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เต่าไฟ เมืองในหมอก” อันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
- หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
- เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม **มหาศาลาประชาม (ต้าหลี่ถั่ง)** ที่สร้างโดยนายพลเซดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฏิวัติสำเร็จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก จากนั้นนำท่านชม **พิพิธภัณฑ์ซานเสี** ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสีต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียงตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนานด้วยเจียงหลิง จากนั้นนำท่านสู่ **“หงหยาดัง”** คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคาร โบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยว
- ค่ำ** บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อน

**พักที่จงซิง CHONG QIANG HILTON HOTEL หรือเทียบเท่า 5\***

**วันที่สอง** **วัดลั่วหนาน – จงซิง – อีซาง – เรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE**

- เช้า** รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ **วัดลั่วหนาน** วัดพุทธแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ 1000 ปีก่อนในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2395 และสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชื่อของสถานที่ขุดค้นนี้สำหรับการนมัสการและการสวดอ้อนวอน "Luohan" “罗汉” เป็นภาษาจีนที่เทียบเท่ากับคำภาษาสันสกฤต "arhat" ซึ่งหมายถึงพระอรหันต์ ที่ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรรลุนิพพาน และเป็นวัดที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการทางสงฆ์ของสมาคมพุทธจงซิง นำท่านขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
- เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ **เมืองอีซาง** โดยรถไฟความเร็วสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย์และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสีของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน
- ค่ำ** บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านลงเรือสำราญ **PRESIDENT CRUISE** เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องฟิตเนส บาร์ สระว่ายน้ำ ร้านเสริมสวย ห้องนวดฝ่าเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้พักผ่อนและชมทัศนียภาพอันงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง **หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^\_^**

**\*\*\* ลงเรือตรงวันเสาร์ PRESIDENT No. 8 // ลงเรือตรงวันจันทร์ PRESIDENT No. 7 \*\*\***

**วันที่สาม** **ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสี) – ชมเขื่อนซานเสีต้าป้า – งานเลี้ยงต้อนรับ**

- เช้า** บริการอาหารเช้าบนเรือ โดยเรือจะล่องเล่นสู่ **ช่องแคบซีหลิงเสี** ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสีสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน และผูกโคลนอยู่ตามน้ำ
- เที่ยง** บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยานชม **เขื่อนยักษ์ที่ถังการใหญ่ที่สุดในโลก ชั้นเสีต้าป้า** เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 **จะครองตำแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก** สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ส่วนกลางสำหรับระบายน้ำอีก 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน ส่วนที่หนึ่งสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 3000-10,000 ตัน และอีกส่วน

สำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำได้น้อยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงและสามารถเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน

ค่า

บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารบนเรือ โดยงานเลี้ยงรับรองจากเรืออย่างอบอุ่นพร้อมกับการแนะนำโปรแกรมวันรุ่งขึ้น จากนั้นเชิญท่านสนุกกับการจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้ ท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงแสงสีเสียงบนเรือ

^^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^^

**วันที่สี่ ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย – เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี**

**เช้า** บริการอาหารเช้าบนเรือ ชมบรรยากาศระหว่างเรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ของ **ช่องแคบชวีถังเสีย** ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 ก.ม.เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้พอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่าประตูขุเหมิน กระแสน้ำจะเชี่ยวกรากมาก เรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทรนง (เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไปให้พ้น)

จากนั้นเรือจะแล่น **ผ่านช่องแคบอูเสีย** มีความยาว 44 ก.ม. ซึ่งเป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดา 3 ช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบนี้เนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหิวชันจึงมีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ซึ่งมียอดเขา 12 ลูกตั้งเด่นตระหง่านสองฟากฝั่งเปรียบเสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามของแม่น้ำแยงซีเกียง

**เที่ยง** บริการอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อิสระพักผ่อนบนเรือกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น หรือสามารถซื้ออาหารขึ้นบนเรือได้

ชมความงามของ**เสินหนี่ซี** ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง มีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่ง อำเภออูซาน เขตกวนตุ๋ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตุ๋ ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสินหนี่ซี ทั้ง 3 สายจะไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียง เป็นลำธารที่มีความยาว 15 กิโลเมตร ทัศนียภาพรอบๆ สองฟากฝั่งที่สวยงาม ความบริสุทธิ์ของอากาศ ความเขียวขจีของหมู่พุ่มชานานาชนิด คนท้องถิ่นเรียกลำธารแห่งนี้ว่า "ลำธารสาวงาม"

**ค่ำ** บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารบนเรือ หลังอาหารอิสระพักผ่อน ^^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^^

**วันที่ห้า ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – เจดีย์สี่เสาไขว้ – กัปตันเลี้ยงอำลา**

**เช้า** บริการอาหารเช้า บนเรือ หลังอาหารเช้าอิสระพักผ่อนชมวิวยิวทัศน์ 2 ฝั่งน้ำหรือจะเลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในเรือ

**เที่ยง** บริการอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อิสระพักผ่อนบนเรือกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนส ห้องนวดและสปา Coffee Shop เป็นต้น

ชม **วัดสี่เสาไขว้** ตั้งอยู่บนหน้าผาทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงในนครฉงชิ่ง สันนิษฐานว่าวัดสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงโดยเป็นวัดพุทธที่มีลักษณะผสมของลัทธิเต๋าเข้าไป ปัจจุบันตัววัดตั้งอยู่ในวงล้อมของเขื่อนขนาดเล็กโดยมีทางเข้าวัดเชื่อมมาจากอีกด้านหนึ่ง สัญลักษณ์สำคัญของวัดที่มองเห็นมาแต่ไกลก็คือเจดีย์โบราณสูง 12 ชั้น โดยด้านหนึ่งของเจดีย์ยึดติดกับหน้าผาได้อย่างแนบสนิท ภายในมีบันไดซิกแซกให้เดินขึ้นไปด้านบนได้ซึ่งจากด้านบนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆวัดได้ไกลสุดลูกหูลูกตาทั้งวิวธรรมชาติและส่วนที่เป็นอาคารบ้านเรือน เดิมทีวัดสี่เสาไขว้ตั้งอยู่ติดกับหน้าผาโล่งๆซึ่งสามารถล่องเรือเข้าไปใกล้ๆได้ แต่ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนซานเสียทำให้ระดับน้ำบริเวณรอบๆสูงขึ้นและจะไปทำลายโครงสร้างทั้งหมดของวัด ทางการเงินจึงได้สร้างเขื่อนเล็กๆล้อมรอบวัดเอาไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วัดได้รับความเสียหายมีว่าโครงสร้างของวัดสี่เสาไขว้ทั้งหมดเป็นไม้ที่เจาะเข้าไปจนติดหน้าผาแต่ก็สามารถผ่านช่วงเวลานับร้อยๆปีมาได้ การก่อสร้างนั้นทำโดยไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียวซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวจีนที่ใช้เทคนิคในการขัดและสลักไม้เข้าด้วยกันจนกลายมาเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ล้ำค่ามาจนถึงปัจจุบัน

**ค่ำ** บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารบนเรือ หลังอาหารอิสระพักผ่อน ^^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^^





**@ เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @**

1. สำเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายแบบชัดเจน
2. กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่าน

**อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน**

**ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**

**สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ**

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยื่นเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

**เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย**

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตัวเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก จะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัวเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตัวหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว / ตัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภยาน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. กรณีที่ท่านซื้อตัวเพิ่ม เกินจากจำนวนตัวที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทของตัวผ่านอินเทอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวเต็มใบ

**หมายเหตุ**

-เนื่องจากเป็นไฟล์ทั้งหมดแล้ว เมื่อออกตัวแล้วไม่สามารถนำมาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตัวเด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกำหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มิผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณายำนำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น หากเกิดการเสียหาย // สูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่าน ได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียต่างๆ

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อใดๆ ทั้งสิ้น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ

